
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี 
Rotary club of Suphanburi 

 

นายก สมชัย    โสภาศรีพนัธ์ 

            นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีบริหาร  2560-2561 

        “โรตารี มุ่งมัน่สร้างสรรค์” 
 

 

 

 

ปีที่ 46  ฉบับที ่ 6  วนัพุธที่  16   สิงหาคม   พ.ศ. 2560 



             วาระที่  3   ข่าวจากเลขา ฯ  ผชภ.นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์ 

  ข่าวจากเลขา @ สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย ์ขอเชิญนายกและมวลมิตร

สมาชิกเขา้ร่วมงานเชิดชูเกียรติอดีตนายก ณ อุทยานอาชีพชัยพฒันาจงัหวดั

นครปฐม เวลา 18.00 น.ในวนัที่ 18 สิงหาคม 2560 แต่งกายชุดผา้ไหมโดย

สโมสรโรตารีพระปฐมเจดียจ์ะจดัทุกปี  @   สโมสรโรตารีส าโรง อนุมตัิเงิน

โครงการน ้ าด่ืมสะอาดโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 เดิมก าหนดจะให ้ 

30,000 บาท ตอนน้ีเพิม่ใหเ้ป็น 50,000   บาท  ขอขอบคุณครับ 
 

 

 

             บทสรุปเกี่ยวกับการประชุม  โดย นายก สมชัย  โสภาศรีพันธ์  

 

 

เร่ิมประชุม เวลา  20.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                   

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รายงานการประชุมประจ าสัปดาห์ 

 

 วาระที่  2     รทร.ก าจร   ศรีวราสาสน์ 
                    ปฏิคมแนะน าแขกที่มาเยี่ยมสโมสร            
 
                   @   วนัน้ีเป็นการประชุมประจ าสัปดาห์ พุธที่  16  สิงหาคม  2560 โดยการน า
ของ นายกสมชัย โสภาศรีพนัธ์   ภายใตค้ติพจน์    “โรตารีมุ่งมัน่สร้างสรรค ์  
ROTARY MAKING A DIFFERENCE   ยนิดีตอ้นรับและขอแนะน าแขกที่มา
เยีย่มสโมสรในวนัน้ี  แอนน์ ดร.ช่อทิพย ์ บรมธนรัตน์  ขอบคุณครับ 

    

 

 

   

 

 

 

ขอบคุณครับ    
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 วาระที่  1    นายกสมชัย  โสภาศรีพันธ์ 
                    นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม 
 
                  

วาระการประชุมประจ าสัปดาห์ คร้ังต่อไป  
วนัพุธที่  23  สิงหาคม  2560  ณ โรงแรมสองพนับุรี 

ภาคม   2560  ณ โรงแรมสองพันบุรี วาระท่ี 1  นายกสโมสรเปิดประชุม 
วาระท่ี 2  ปฏิคมแนะน าแขกท่ีมาเยี่ยมสโมสร 
วาระท่ี 3  มิตรภาพวนัคลา้ยวนัเกิด 
วาระท่ี 4  วนัครอบครัว 
วาระท่ี 5  นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม 
 
 

คนนั้นลงไปจะประสบปัญหาคือไม่มีผู ้ดูแลแบบต่อเน่ือง จะท าให้เกิดปัญหา 
ขอบคุณครับ 

   

 

 

   

 

 

 

ขอบคุณครับ    

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพบรรยากาศการประชุมประจ าสัปดาห์ 

 

   

 

 

 

ขอบคุณครับ    

 

 

 

 

 @ จากมติท่ีประชุมคะแนนเสียงลงมติในการโหวด ตามระเบียบของโรตารี สรุปดงัน้ี 
จดัการประชุมประจ าเดือน ๆ ละ 2 คร้ัง คือ วนัพุธแรกของเดือน และ พุธท่ี 3 ของเดือน  
หากพุธใดตรงกบัวนัหยุดนกัขตักฤษ์ให้เล่ือนการประชุม ,  การจดัวนัแอน์ วนัครอบ
ครับจดัในวนัพุธท่ี 3 , การเก็บค่าบ ารุงสโมสรเก็บเดือนละ 900 บาท โดยไม่เรียกเก็บค่า
บ ารุงโรตารีสากล และค่าบ ารุงภาค  เร่ิมเดือนกนัยายน  2590   น้ี  ขอบคุณครับ 

   

 

 

   

 

 

 

ขอบคุณครับ    

 

 

 



                      วาระที่  4  ข่าวจากนายก สมชัย  โสภาศรีพันธ์  

  @ เม่ือวนัที่ 10 สิงหาคม  2560  ผมไดมี้หนังสือเชิญมวลมิตรโรแทเรียนเพื่อ
ประชุมหารือเก่ียวกบัการประชุมประจ าเดือนวา่จะเปล่ียนแปลงการประชุมจาก
เดิมเป็นเดือนละ 2  คร้ัง  หรืออย่างไรดี  เพื่อมาปรึกษาหารือกันในวนัน้ีแต่
สมาชิกมาน้อยเน่ืองจากฝนตก  @   สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีไปร่วมกิจกรรม
ปลูกต้นไม้ One Two Tree เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 85 พรรษา  สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  ใน
รัชกาลที่ 9   ในวนัที่   12   สิงหาคม   พร้อมกนั 5 สโมสรจดัโดยสโมสรโรตารี
อู่ทอง มีผมนายกสมชยั  โสภาศรีพนัธ์  ,  อน.ทวีชยั  ชยัสุวรรณ ,  รทร.ชชัชัย  
ตั้งตน้ตระกูล   ร่วมกิจกรรมเสร็จถือโอกาสแวะเยีย่มคุณแม่ของ ผูช่้วยเลขา คุณ
สุกญัญา  สิทธิศกัด์ิ  ที่บา้นพกัครับ@   วนัที่ 12  สิงหาคม 2560 โครงการน ้ า
พระทยัพระราชทานสู่ส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9   จดัโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ร่วมกับจังหวัด ณ เรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี   โดยมีผู ้ว่าราชการจังหวัด
สุพรรณบุรี   เป็นประธานเปิดงานเล้ียงอาหารกลางวนัส าหรับผูต้อ้งขงัใน
เรือนจ า มีมวลมิตรโรแทเรียนร่วมงานดงัน้ี  นายกสมชยั  โสภาศรีพนัธ์ ,  รทร 
คชัพนษ์  นนทเดชะ , แอนน์เฉลา  อนุกูลวฒันา  , รทร.สุธีรา  จิระเสวีจินดา   
รทร.เสมา  อ านวยวฒันกุล  จากสโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ  @   ในวนัที่ 12  
สิงหาคม 2560  โดยผูว้า่ราชการจงัหวดัสุพรรณบุรี  ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พฒัน์ จอง
พานิช  จดังานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ 9  ณ  ศาลากลางจงัหวดัสุพรรณบุรี   ภาคเช้าตักบาตรขา้วสารอาหารแห้ง 
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   

 

โรตารีมีระบบท่ีสุดยอดแลว้ท าไม่ตอ้งมีนายกรับเลือกล่วงหน้าไว ้2 สมยัเพ่ือจะได้
เตรียมตวั เตรียมใจ บางสโมสรหาไม่ได ้อดีตนายกตอ้งมารับซ ้ าไปซ ้ ามาเพราะรักษา
หนา้ตาของสโมสรไว ้ ขอบคุณครับ 

 

อน.ศรีชัย   เทพศิลปวิสุทธ์ิ   กล่าว 

  @   ผูอ้ภิปรายมาหลายท่านแลว้ครับเก่ียวกบัการประชุมสัปดาห์ท่ีว่าจะ 2 คร้ังหรือ
คงเดิมเหมือนกบัของเก่าในส่วนตวัของผมเองจริงๆแลว้ก่ีคร้ังก็ไดแ้ต่ทีน้ีสมาชิกของ
สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีพกัหลงัรู้สึกสมาชิกจะมาประชุมกนัค่อนขา้งบางตาและ
เหมือนกบัท่ีหลาย ๆท่านอภิปรายเก่ียวกบัว่าค่าบ ารุงสโมสร  ค่าบ ารุง RI รายเดือนก็
ขาดการจ่ายมีหลายท่านท่ีคา้ง พอยิ่งคา้งหลายงวดก็ไม่มา   บางคนมีการกระซิบบอก
ดว้ยครับว่าถา้ทวงลาออก  หลกัการคา้แทงเป็นหน้ีเสียได ้แต่สโมสรคือของสมาชิก
ทุกคน  ถา้เหลือ 2 คร้ังค่าบ ารุงสโมสรรายเดือนเก็บเท่าเดิมคือ เดือนละ 900  บาท  
แลว้ไม่ตอ้งเก็บค่าบ ารุงโรตารีสากล( RI)  และค่าบ ารุงภาค  น่าจะพอใช ้แลว้ไม่ตอ้ง
มาเถียงกนัว่าผมส่ง RI   ผมส่งค่าบ ารุงสโมสร คือเก็บฝังไปเลยเพราะว่าเศรษฐกิจมนั
จะดีหรือไม่ดีมันก็มีส่วนแต่มนัก็คงไม่มาก ส าหรับมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน  
เพราะเป็นระดบัผูบ้ริหารทั้งนั้น  ขอฝากนายกอีกนิดเร่ืองของเว๊ปไซด์ท่ีผมรับปาก
ท่านในส่วนของ My Rotary  ช่วงน้ีผมติดภาระกิจเดือนหนา้ผมเคลียร์ท่านเสร็จ ส่วน
ในเร่ืองเวปไซต์ทางภาคเป็นคนจ่ายเงินเราใช้ฟรีเน่ืองจากเป็นเว็ปไซด์ท่ีใหญ่
พอสมควร ดูแลพวกเราจนกระทัง่ว่าสโมสรไหนใช ้ User name  อะไร เวลามีปัญหา
เขาเขา้ไปแกใ้ห้เรา ในกรณีท่ีเราจะตั้งเวป็ไซตข้ึ์นมาใหม่ นายกคนน้ีข้ึนมา 

 

มวลมิตรโรแทเรียนร่วมแสดงความคดิเห็นในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงจ านวนคร้ังของ
การประชุมประจ าเดือน 
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และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9 ณ ศาลากลางจงัหวดัสุพรรณบุรี ภาคค ่าจดัถวายเคร่ืองสักการะพาน
พุม่เงิน  พุม่ทอง จุดเทียนถวายพระพรชยัมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจงัหวดัสุพรรณบุรี  มีมวลมิตรโรแทเรียน 
พร้อมแอนน์ร่วมงานภาคค ่า ดงัน้ี นายกสมชยั  โสภาศรีพนัธ์ , รทร.ก าจร  ศรีว
ราสาสน์ ,  รทร.คชัพนษ์  นนทเดชะ , แอนน์เฉลา   อนุกูลวฒันา , รทร.เสมา  
อ านวยวฒันกุล จากสโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ   ขอบคุณครับ 

 
                                อน.ไพโรจน์  จิระเสวจีินดา  กล่าว 

 @  ก่อนอ่ืนผมตอ้งขออภยัที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้อย่างสม ่าเสมอ   
อยา่งเช่นวนัน้ีตั้งใจจะมาออกจากหลกัส่ีประมาณ 5 โมงหลีกเล่ียงการจราจรที่
ติดขดั พยายามหาทางที่ลดัที่สุด  ไวที่สุดปรากฎวา่ไม่ไดผ้ล โดยปกติแจง้วฒันะ
ใชเ้วลาที่จะขา้มสะพานพระราม 4 ไดต้อ้งใชเ้วลา 1ชัว่โมงกว่า   ออ้มไปทางวดั
ดอนเมืองปรากฎว่าตอ้งไปยเูทิร์นขาเขา้กรุงเทพ ยเูทิร์นกลบัมาใชเ้วลาชัว่โมง
เศษ ไม่เพียงเท่านั้นพอมาถึงกลางทางว่าเวลาเหลือเฟือประมาณทุ่มกว่า ๆ 
ปรากฎวา่เจอรถเบรคกระทนัหันขา้งหน้า คนขบัรถผมเบรคดีที่รถดีไม่ไถลผม
ยงัตกใจอยู่เลย ว่าเต็ม ๆ  แล้วห่างไม่ถึงศอกว่าจะมาให้ก าลังมวลมิตร   ซ่ึง
ความรู้สึกห่างกนัเหงาครับ  แต่ภาวะมนัพาไปพอดีไปเปิดบริษทัใหม่   ห้องมนั
แคบซ้ือห้องที่ติดกันทะลุติดต่อซ่ึงก าลังก่อสร้างเร่งให้เสร็จเรียนให้มวลมิตร
รับทราบว่าผมหายไปไหน การประชุมว่าจะเป็น 2 คร้ัง 3 คร้ัง  4 คร้ังต่อเดือน 
ผมเป็นสมาชิกตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงบดัน้ียา่งเขา้ปีที่  46   ผมเป็นคนชอบวิเคราะห์
ไม่ชอบอ่านหนงัสือ วเิคราะห์แต่ละเร่ืองค่อนขา้งพลาดนอ้ย     

ความดีหรือจุดอ่อน น่ีดีอย่างไรผมชอบองค์กรโรตารีที่สุด ได้ประโยชน์
ทางออ้มมากมายอยา่งนอ้ยไดเ้ห็นสมาชิกที่ประสบความส าเร็จในวิชาชีพน ามา
แลกเปล่ียนกัน     การประชุมถ่ีมาแลกเปล่ียนกันอันน้ีก็ไม่เลวพบกันถ่ีก็มี
มิตรภาพที่ดีขึ้นสนิทสนมดีขึ้นแต่ทุกอย่างมีทั้งบวกและลบ   บางคนเกิดมา
ตอ้งการเงินมากกว่า  แต่บางคนตอ้งการเพื่อน  ช่ือเสียงแต่ผมว่าเงินนั้นวดักัน
ไม่ได ้รวยก็มีคนที่รวยมากกว่าแต่ส่วนของคนดีมีน ้ าใจมีน้อย คนดีก็มีเยอะแต่
ขาดน ้ าใจ ดงันั้นโรตารีสากลตอ้งการใหม้าพบกนับ่อย ๆ เพื่อมีมิตรภาพร่วมท า
กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์โดยไม่หวงัผลตอบแทน ท่านลองคิดดูว่ามีองคก์รก่ี
องคก์รที่มีค  าขวญัเหมือนกบัโรตารีที่ว่า มีความสุขกบัการให้ ชาวบา้นเศรษฐี
รวยแค่ไหนก็ตามก็ยงัตอ้งการของฟรีอยูน่ัน่เองเป็นนิสยัของมนุษยด์งันั้นโรตารี
น้ีสุดยอด ถูกโรตารีกลัน่กรองมากวา่จะรับถามความเห็นใครทราบแบ็คกราวน์
วา่บุคคลน้ีมีความด่างพร้อยอะไรหรือไม่เสียงคา้นเพียงเสียงเดียวก็รับไม่ไดเ้ลย
ครับ  เราจงภูมิใจถา้โรตารีใชห้ลกัน้ีอยา่งเขม้งวดแต่เวลาน้ีไม่ใช่เต็มร้อย  จุดที่
บกพร่องโรตารีสากลมองไม่เห็นและผูท้ี่ไปอบรม ไปประชุมสภานิติบญัญติัโร
ตารีสากลเพื่อรับญตัติจากสโมสรไปที่ภาคกว่า 500 ภาค เม่ือก่อนสหวิชาชีพ 
อาชีพเดียวรับไดแ้ค่ท่านเดียวแต่โลกาภิวฒัน์ตอนน้ีคนเพิ่มขึ้นวิชาชีพก็ไม่เพิ่ม
เท่าไหร่แต่ขณะเดียวกันเลยเปิดยอมรับให้เปิด 5 คน แต่มีบวกก็มีลบโรตารี
สากลบางอยา่งยงัวเิคราะห์ไม่ออก วเิคราะห์ไม่ถ่องแทแ้ต่ผมน่ีวิเคราะห์เจาะลึก
ในช่วง 46 ปีน้ีตอนใหม่ๆ ก็ยงัไม่ไดมี้เวลาก็คงเหมือนๆกบัทุกท่านแต่หลงัจาก
การเป็นนายกแลว้ก็วเิคราะห์จุดแขง็จุดอ่อน  1 หาสมาชิกยาก  2.หาผูน้ าที่จะมา
บริหารสโมสรยากเพราะบางคนเก่ียงเร่ืองเวลาก็ไม่น้อยที่สถานดี ยอมจ่ายค่า
ประชุมแต่ไม่ยอมมาประชุม  ท่านลองคิดดูผูน้ าน้ีหายากตอ้งขอร้องแลว้ขอร้อง
อีก  หานายกใหม่ไม่ได้เพราะว่าทนไม่ไหว นายกต้องมาทุกสัปดาห์ 
คณะกรรมการส่วนใหญ่ก็ตอ้งมาทุกสปัดาห์ 
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